

Ứng dụng khoa học, công nghệ trong xây dựng nông thôn mới

Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của khoa học, công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt, sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ. Kết quả đạt được trong việc ứng dụng thành tựu khoa học, kỹ thuật, công nghệ được thể hiện rõ nhất trong những năm vừa qua ở Thái Bình là trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.



Ảnh minh họa

Từ, phát triển. Nhiều công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ sạch đã được ứng dụng, góp phần tích cực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường..., thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Những năm qua, việc ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là công nghệ sinh học trong khảo nghiệm, tuyển chọn, sản xuất nhiều giống cây trồng, vật nuôi mới, có năng suất, chất lượng, giá trị cao bổ sung vào cơ cấu giống của tỉnh như giống lúa thuần, lúa lai; các giống cây rau màu như ngô, đậu tương, khoai tây, dưa các loại...; nhiều giống con như bò lai Sind, Brahman; các giống lợn như Đại bạch, Duroc, Landrace, Yorkshire, Pietranin...; các giống gia cầm siêu thịt, siêu trứng như gà Lương Phượng, Ai Cập; vịt Triết Giang, Supper M3 và ngan Pháp; các giống thủy hải sản như cá chim trắng, cá chép lai 3 máu, cá lóc bông, cá bống bớp, cá vược, cá chim vây vàng, cá hồng đỏ, cá rô phi đơn tính, tôm sú, ngao... Đặc biệt, hàng chục loại giống cây trồng có giá trị kinh tế cao được chọn lọc, nhân giống tại Thái Bình được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận là giống quốc gia,

gồm các giống lúa CNR36, TBR-1, BC15, TBR36, Thái Xuyên 111, TBR45, D.ưu 527, TBR225 và giống lạc TB25. Đã chọn tạo được 2 giống lúa chịu ngập mặn là DT68, Hương ưu 98.

Lĩnh vực trồng trọt, một số mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới được triển khai hiệu quả. Tiêu biểu như mô hình sản xuất khép kín từ giống đến gạo thương phẩm cho các giống lúa ĐS1, DT68; mô hình sản xuất nấm mỡ chịu nhiệt, nấm rơm chính vụ và trái vụ; mô hình nhân giống cây hồ, chiết tách rutin để công nghệ nuôi hiện đại, an toàn sinh học theo quy trình VietGAP để phát triển chăn nuôi theo phương thức chăn nuôi trang trại quy mô lớn; mô hình ứng dụng công nghệ khí canh và công nghệ nuôi cấy mô tế bào để sản xuất giống khoai tây sạch bệnh... Bên cạnh đó, hoạt động cơ giới hóa trong nông nghiệp, đặc biệt là các khâu làm đất, gieo hạt, thu hoạch và sau thu hoạch được đẩy mạnh. Nhiều quy trình sản xuất tiên tiến được áp dụng và không ngừng được cải tiến, góp phần tăng năng suất, tiết kiệm thời gian, giảm tối đa sức lao động của nông dân. Công tác xử lý rơm rạ sau thu hoạch, chất thải trong chăn nuôi, rác thải sinh hoạt, nước thải khu

công nghiệp, làng nghề... được thực hiện bằng công nghệ biogas, sử dụng chế phẩm vi sinh đạt kết quả tốt. Hiện toàn tỉnh có trên 10.000 hầm biogas được đưa vào sử dụng; nhiều mô hình trang trại, gia trại chăn nuôi theo phương thức công nghiệp và bán công nghiệp gắn với xử lý ô nhiễm môi trường đạt hiệu quả kinh tế cao đã được áp dụng.

Có thể khẳng định, những thành tựu mà ứng dụng khoa học, công nghệ mang lại cho nông nghiệp, nông thôn thời gian qua đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm nông nghiệp, cải thiện đời sống nhân dân. Sự nghiệp xây dựng nông thôn mới ở Thái Bình theo đó đã đạt được kết quả tích cực. Đến nay, toàn tỉnh có 205 xã và 1 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trở thành điểm sáng của cả nước về xây dựng nông thôn mới. Hiện cả hệ thống chính trị, các địa phương, đơn vị và nhân dân trong tỉnh đang tích cực, nỗ lực phấn đấu để bảo đảm, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới theo tiêu chuẩn và yêu cầu mới, nhất là trong phát triển sản xuất, nâng cao đời sống của người dân khu vực nông thôn.

MINH THỦY

(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

ĐÔNG HƯNG

Tập trung lấy nước đổ ải phục vụ sản xuất vụ xuân

Nước đã về trên nhiều cánh đồng, nông dân Đông Hưng hối hả ra đồng lấy nước, đắp bờ, dọn ruộng, cày bừa, gieo mạ... chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân năm 2018.



Nước đổ đến đâu máy bừa đến đấy.

nguồn nước, không để rò rỉ, thất thoát nước. Do diện tích cây màu vụ đông ưa lạnh, đặc biệt là cây khoai tây chưa đến kỳ thu hoạch của bà con còn nhiều (trên 800ha) rải rác ở một số xã, nếu lấy nước vào sẽ gây thối củ nên đến nay mới có 25 xã lấy nước đổ ải với diện tích đã có nước đạt gần 40%.

Sản xuất vụ lúa xuân năm 2018 đang đến gần. Đông Hưng phấn đấu hết ngày 27/1 bơm đủ nước cho trên 11.400ha phục vụ bừa ải; tiếp tục lấy nước đợt 2, đến ngày 14/2 kết thúc lấy nước đợt 3 phục vụ gieo cấy lúa xuân 2018. Ông Hoàng Đức Kiểm, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Huyện đã chỉ đạo các xã trước đợt lấy nước, tổ chức khơi thông dòng chảy, tu sửa trạm bơm, các công trình đầu mối, công đập bảo đảm lấy nước, giữ nước đạt hiệu quả. Trong đợt lấy nước, phân công cán bộ tăng cường kiểm tra hoạt động của các trạm bơm, công lấy nước tự chảy, hệ thống cống đập bờ vùng, bờ thửa và quản lý chặt chẽ



Nông dân xã Nguyễn Xá đắp bờ giữ nước.

bờ thửa để quản lý chặt chẽ nguồn nước, tránh để rò rỉ, lãng phí nước. Tăng cường bơm nước vào giờ thấp điểm trong thời gian đổ nước ải. Vận động các hộ nông dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch cây vụ đông đã đến thời điểm thu hoạch để tạo mặt bằng gieo cấy lúa. Với những diện tích cây vụ đông chưa đến

thời điểm thu hoạch phải khoanh vùng không để ngập úng ảnh hưởng đến năng suất. Tuyệt đối không để phát sinh như cấu bồ sung nguồn nước ngoài các đợt xả của hồ thủy điện. Trong quá trình lấy nước đổ ải, các xã cũng cần tổ chức chiến dịch diệt chuột bảo vệ sản xuất.

THU HIỀN

THÀNH PHỐ

Bảo đảm an ninh trật tự dịp tết

Nhằm bảo đảm an toàn cho nhân dân vui xuân, đón tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Công an thành phố Thái Bình tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.



Công an thành phố ra quân bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp cuối năm.

Chỉ còn gần 3 tuần nữa là đến tết Nguyên đán, hoạt động mua bán, vận chuyển hàng hóa phục vụ tết bắt đầu diễn ra sôi nổi. Vì vậy, tình hình tội phạm trong tháng giáp tết tiếp tục diễn biến phức tạp, trong đó đáng chú ý là các loại tội phạm về ma túy, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, buôn bán, vận chuyển hàng cấm, thuốc lá, thuốc lào và trộm cắp, cướp giật tài sản. Để giảm thiểu số vụ vi phạm pháp luật trên địa bàn, Công an thành phố đã xây dựng kế hoạch thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trước và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất

Năm 2017, thành phố xảy ra 210 vụ phạm pháp hình sự, giảm 21 vụ so với năm 2016, trong đó điều tra, khám phá 166 vụ, bắt, xử lý 326 đối tượng, đạt 79%. Phát hiện, bắt 4 vụ mại dâm; 19 vụ cờ bạc, số đề, xử lý 116 đối tượng; bắt 89 đối tượng mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 24,9845 gam heroin, 145,9328 gam ma túy tổng hợp.

2018. Ngoài phân công cán bộ, chiến sĩ "cắm chốt" địa bàn 19 phường, xã, Công an thành phố phối hợp với các ngành liên quan và địa phương nắm bắt tình hình ANTT, quản lý chặt chẽ số người được đặc xá tha tù, số đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng về địa phương; chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và công an các phường, xã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Bố trí ứng trực 100%, chủ động nắm bắt tình hình, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm. Đối với địa bàn nhạy cảm, giáp ranh sẽ xây dựng phương án, phân công cán bộ, chiến sĩ đấu tranh hiệu quả với các tình huống có thể xảy

ra, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong dịp tết, không để xảy ra điểm nóng. Cùng với đó, Công an thành phố chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền đến người dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tự quản, tự bảo vệ tài sản. Qua đó, vận động người dân tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm và quản lý, giáo dục không để con em vi phạm pháp luật.

Trung tá Lê Bá Thăng, Trưởng Công an phường Kỳ Bá cho biết: Để nhân dân trên địa bàn đón tết yên vui, Công an phường đã chủ động tham mưu giúp Đảng ủy, UBND phường xây dựng kế hoạch, phương án phòng ngừa, ngăn chặn,

đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân; xây dựng hương ước, quy ước tại khu dân cư và tổ chức cho người dân ký cam kết không vi phạm pháp luật, phát động sâu rộng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các loại tội phạm. Đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; không để xảy ra bị động, bất ngờ, những vụ gây rối trật tự công cộng, các vụ cháy, nổ, đốt pháo, thả đèn trời...

Xã Tân Bình là một trong những địa bàn của ngõ của thành phố, gần các khu công nghiệp, trường đại học nên học sinh, sinh viên, công nhân tạm trú đông. Do đó, tình hình ANTT vốn đã tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp lại càng phức tạp hơn trong dịp cuối năm. Chủ tịch UBND xã Bùi Trung Hiếu cho biết: Để bảo đảm ANTT dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán, thông qua nắm bắt và dự đoán tình hình, UBND xã mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm trong dịp

tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; giao Công an xã phối hợp với các khu dân cư kiểm tra tạm trú của công nhân làm ăn sinh sống trên địa bàn; nhắc nhở các cơ sở kinh doanh có điều kiện hoạt động bảo đảm các quy định về ANTT. Gọi hỏi, răn đe các đối tượng trong diện quản lý của cơ quan công an, đặc biệt là các đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật. Các khu dân cư tổ chức ký cam kết bảo đảm ANTT tới từng gia đình, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn. Trong đó, đặc biệt chú ý đến các nội dung: không tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; tham gia giao thông an toàn... Trong năm 2017 đã tổ chức ký cam kết với 1.560 hộ dân, các hộ kinh doanh buôn bán, giáo viên, học sinh, sinh viên.

Hy vọng, với những biện pháp nghiệp vụ cùng công tác đấu tranh quyết liệt trên mặt trận phòng, chống tội phạm, nắm chắc nguồn tin từ quần chúng nhân dân, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm cho nhân dân yên tâm đón tết.

MINH NGUYỄN